

วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้

ผู้ว่าการ เสนอว่า ด้วยเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยผ่านทางปลัดกระทรวงมหาดไทย และแม่ทัพภาคที่ 4 กรณีปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนว่าราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ผวจ.กระบี่) เข้าดำเนินการตรวจสอบและเร่งให้การช่วยเหลือโดยทันที

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ผวจ.กระบี่ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

เวลาประมาณ 08.00 น. ผวจ.กระบี่ สั่งการให้ นายอำเภอเขาพนม ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ (ผจก.กฟง.กระบี่) กำนันตำบลสินปุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.สินปุน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (นายก อบต.สินปุน) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนของราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยละเอียด พบว่าครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในกลุ่มบ้านเกาะทลาโอน หมู่ที่ 10 ต.สินปุน อ.เขาพนม จำนวน 16 หลังคาเรือน จำแนกเป็น

- บ้านที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 4 หลังคาเรือน
- บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เลย จำนวน 3 หลังคาเรือน
- บ้านที่พ่วงไฟฟ้าจากบ้านอื่น จำนวน 9 หลังคาเรือน

เวลาประมาณ 19.30 น. ผวจ.กระบี่ พร้อมปลัดจังหวัดกระบี่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายอำเภอเขาพนม ผจก.กฟง.กระบี่ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาพนม ป้องกันจังหวัดกระบี่ กำนันตำบลสินปุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.สินปุน และนายก อบต.สินปุน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรบริเวณกลุ่มบ้านเกาะทลาโอนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามที่ได้รับรายงานข้างต้น และได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ดำเนินการสำรวจงบประมาณในการวางเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าไปยังบริเวณกลุ่มบ้านดังกล่าว ซึ่งจากการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายพบว่า จะต้องดำเนินการวางเสาพาดสายไฟฟ้า จำนวน 2 จุด จุดละ 200,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.-บาท จึงให้เร่งรัดเสนอโครงการขอรับงบประมาณในการดำเนินการต่อกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2) โดยด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559 และจากการประสานงานทางโทรศัพท์ทราบว่า กฟต.2 จะพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน โดยหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการได้ทันที ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2559

จากการลงพื้นที่ของ ผวจ.กระบี่ และคณะ พบว่าบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงยังมีครัวเรือนที่ประสบปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกหลายกลุ่มบ้าน จึงสั่งการให้นายอำเภอเขาพนม ผจก.กฟง.กระบี่ กำนันตำบลสินปุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.สินปุน และนายก อบต.สินปุน สำรวจข้อมูลและดำเนินการให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป



ต่อมาเวลาประมาณ 21.00 น. ผวจ.กระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมราษฎร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.สินปุน อ.เขาพนม โดยแจ้งให้ราษฎรในที่ประชุม ทราบถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ได้ แสดงความห่วงใยผ่านทางปลัดกระทรวงมหาดไทย และแม่ทัพภาคที่ 4 ให้ ผวจ.กระบี่ เป็นตัวแทน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยได้ชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ราษฎรให้รับทราบถึง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนเป็นที่พอใจ ทั้งนี้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรในที่ประชุม ได้ฝากขอขอบพระคุณในความห่วงใยที่ได้รับผ่านทาง ผวจ.กระบี่ ไปถึง นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

